

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๘

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านความมั่นคง

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ ของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้สหภาพยุโรปยกเลิก การกำหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป (ยกเลิกใบเหลือง) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ให้สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในสังกัด ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วยว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ ให้มีความปลอดภัยและความสงบสุข รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เช่น ตลาดโบ้เข้ นั้น ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้มีการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการสอดส่องและกำกับดูแล ไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วย

๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบการแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนแออัด การสร้างที่อยู่อาศัยรुकล้าแนวลำคลองและทางระบายน้ำตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (สุกัญญา) ๑๙๕๕ (อุษยาทร, จิตภา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป